

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ มติชน</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน</p>	<p>คุมมาตรฐานดีที่อกซ์</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากกรณีมีผู้เสียชีวิตจากการล้างพิษ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวด่วน ซึ่งการล้างพิษหรือดีที่อกซ์ถือเป็นการแพทย์ทางเลือก จัดอยู่ในกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สถานที่ให้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมฯ หากไม่ขึ้นทะเบียน แสดงว่าเป็นสถานประกอบการเถื่อน</p> <p>ทั้งนี้ กรมฯ ได้ทำร่างพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ประมาณ ต.ค.นี้ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ กิจการสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, นวดเพื่อเสริมความงาม รวมถึงกิจการอื่น ๆ เพื่อสุขภาพ จะต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการ ต้องมีวุฒิบัตรประกาศนียบัตรรับรองจากกรมฯ และห้ามโฆษณาโอ้อวดว่าสามารถบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคได้ทุกชนิด</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส.แถลงว่า ในช่วง 6 เดือน ที่รอกกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ สำนักสถานพยาบาลฯ จะจัดเตรียมตั้งคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งใน และนอกสังกัด สธ.และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีปลัด สธ.เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิผู้ดำเนินการและผู้ให้บริการ</p> <p>-เสนอบทความ 'ดีที่อกซ์' ดี-ไม่ดี อ่านสัณนิษิตคิดก่อนทำ โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.สำนักการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลว่า การดีที่อกซ์ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.งดรับประทานอาหาร อาจให้ทำ 1 วัน 2.การควบคุมอาหาร โดยการกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง 3.ดื่มน้ำผลไม้หรือของเหลวอื่นๆ เท่านั้น 4.รับประทานอาหารเสริมอื่นๆ 5.สวนล้างลำไส้ส่วนล่าง และ 6.ผสมผสานกับวิธีการอื่นๆ ซึ่งจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละคน การทำดีที่อกซ์ส่วนใหญ่จะเป็นการแนะนำให้ไปทำเอง จึงเป็นช่องโหว่ให้ดำเนินการเอาผิดผู้ให้บริการค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้รับบริการยินยอมพร้อมใจ</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แนะนำว่า การล้างพิษ เป็นแพทย์ ดังนั้นต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดี สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน การดูแลสุขภาพให้ดีคือ การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ มีผัก และผลไม้เพียงพอเพียง</p> <p>หากไม่แน่ใจเรื่องวิธีการล้างพิษ สอบถามได้ที่สำนักการแพทย์ทางเลือก Call Center 0-2591-7007 หรือหากพบศูนย์ล้างพิษ หรือศูนย์สุขภาพใดที่เข้าข่ายไม่ได้มาตรฐาน ร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร 0-2193-7999</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>จัดฟันเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กของ ทพ.ญ.ศศวดี สุประดิษฐ์ หรือหมอซี ศูนย์ทันตกรรมระยะยง ได้เผยแพร่ภาพช่องปากของคนไข้รายหนึ่ง ที่ฟันผุกร่อนเกือบทั้งปาก สาเหตุจากการจัดฟันแฟชั่น ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์</p> <p>ด้าน ทพ.ญ.เพชรสิริ หอวรรณภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาการจัดฟันแฟชั่น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ที่ไปรับบริการจากหมอเถื่อน เพราะราคาถูกหรือโฆษณาชวนเชื่อตามโซเชียลมีเดีย ล่าสุด มีเคสจัดฟันจากหมอเถื่อน พบว่าภายในช่องปากมีกลิ่นมาก ฟันผุ และตัวลวดเริ่มบานออกจากมาตรฐาน ถือว่าอันตรายมาก หากไม่เอาออก อาจทิ่มเหงือกหรือปากทำให้เป็นแผล และหากเหล็กไม่มีการฆ่าเชื้ออย่างดีพอ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ที่เสี่ยงคือเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี เริ่มที่ปาก วัณโรค ดังนั้นการจัดฟันต้องได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ที่สำคัญต้องดูโครงสร้างของแต่ละคนด้วย ว่าจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>ขายยาสอดทำแท้งผ่านเฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการโฆษณาขายยาสอดทำแท้งผ่านเฟซบุ๊ก ว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป็นยาอันตรายไม่อนุญาตให้มีการขายทั่วไป อย.ร่วมกับ บก.ปคบ. กวาดล้างการขายยาตั้งกล่าวมาตลอด แต่ก็ยังคงมีการลักลอบขายอยู่ โดยผู้ขายจะเปลี่ยนวิธีการนำเข้าไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ การลักลอบขายยาสดนั้น ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากพบว่าเป็นยาที่ลักลอบนำเข้า จะมีความผิดในข้อหาขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและต้องการให้แก้ไขปัญหาย่างยั่งยืน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ ลงให้ได้ โดยนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขที่ต้นตอของปัญหา จากทั้งตัวผู้ขับขี่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และความย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ต้องรณรงค์สร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นวาระสำคัญ ต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มสุรา มีความรู้เรื่องกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย มีสติ ฯลฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และจะถูกลงโทษจากสังคมว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ</p> <p>ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน แต่ก็ยังมีการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรจำนวนมาก โดยในปี 58 องค์การอนามัยโลกระบุว่า ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรรมาธิการ สนช. ยอมปรับแก้ไขทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต ไม่ต้องต่อใบอนุญาตใหม่ทุก 5 ปี แต่ยังคงพัฒนาความรู้ตามกฎหมายทันตแพทย์สภา และจะนำเข้าสู่ประชุมสนช. พิจารณาวาระ 2-3 วันนี้</p>
เดลินิวส์	<p>แร่ใยหินโครโซไทล์</p> <p>-เสนอบทความว่า การใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ในประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบด้าน โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหินโครโซไทล์ในประเทศไทยกลับไปทบทวน ถึงผลดี ผลเสีย และแนวทางเยียวยาแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ลัทธิต่อต้านวัดจีน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด รพ.บีเอ็นเอช และอนุกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ห่วง “ลัทธิต่อต้านวัดจีน” ที่มีการแชร์ข้อมูลผิดๆ ทางเฟซบุ๊ก ว่าฉีดยัดวัดจีนทำให้เป็นโรค จะทำให้คนไทยบางกลุ่มไม่ยอมพาลูกไปฉีดยัดวัดจีน ทำโรคที่เคยควบคุมได้แล้วกลับมาระบาด ซึ่งในสหรัฐฯ มีกลุ่มต่อต้านจำนวนมาก จนมีเด็กตายมาแล้ว</p>
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1	<p>ยุทธศาสตร์สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว</p> <p>-เสนอบทความ ยุทธศาสตร์สุขภาพ สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ สปสช.จะเปิดงานการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย ซึ่งกรม อนุมัติงบประมาณจำนวน 600 ล้านบาทให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เน้นการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงกว่าแสนคน และภายใน 3 ปี จะขยายให้ครบประมาณล้านคน เป็นการสนับสนุนงบให้สถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ บัณฑิต Money Tips	<p>เมดิคอลฮับ</p> <p>-เสนอบทความว่า แพทย์สภามองว่าบริการทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามของไทยกำลังก้าวเทียบตำแหน่งคู่แข่งชั้นสำคัญคือประเทศเกาหลี ควรมุ่งยกระดับประเทศให้เป็น “เมดิคอลฮับ” ควบคู่กับ “คอสเมติกฮับ” โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนี้ให้ก้าวหน้า ทั้งนี้ การศึกษาเฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงามในโรงเรียนแพทย์ที่มีจำกัดเพียงปีละไม่กี่คน ทำให้ไม่สมดุลทางอุปสงค์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และอุปทานในอุตสาหกรรม จึงควรส่งเสริมให้มีการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมสำหรับแพทย์ทั่วไป และเพิ่มหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาระบบการเรียนและใบรับรองวิชาชีพ
แนวหน้า	<p>อย.หนุนนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เผยว่า ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นนวัตกรรมและขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ อย.จึงส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเร่งสร้างนวัตกรรม และนำมาขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนคือ ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลมาจากงานวิจัยหรือการพัฒนาจากสถาบันวิจัยไทย สถาบันศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร 5 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โฆษณาทีวีดาวเทียมผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว กสทช.-อย. พบทีวีดาวเทียม เคเบิล โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายถึง 52 รายการ โฆษณาเกี่ยวกับสารเคมีทางการเกษตร 5 รายการ และเครื่องสำอางชั่งหรือสินค้าความเชื่ออีก 8 รายการ ขณะที่โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 19 รายการ สารเคมีทางการเกษตร 2 รายการ เครื่องสำอางชั่งหรือสินค้าความเชื่อ 3 รายการ วิทยุกระจายเสียงพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 33 รายการ โดยกสทช.ได้วางแนวทางกำกับดูแลไว้ชัดเจน แต่อย.ยังพบว่ายังมีผู้ทำผิดอยู่ ซึ่งจะมีโทษปรับวันละ 2 หมื่นบาท หลังจากนั้นหากยังฝ่าฝืนจะพักใช้ใบอนุญาต 7 วัน ขึ้นต่อไปจะเพิกถอนใบอนุญาต</p>
สยามรัฐ	<p>สบส.แจกใช้ตำมรณรงค์สวมหมวกฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผช.อธิบดี กรม สบส. นำทีมเจ้าหน้าที่ออกณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยมอบใช้ตำ 1 ฟอง ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่สวมหมวกกันน็อก เพื่อบำรุงสุขภาพและเป็นแรงจูงใจในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร ที่ทางเข้ากรมฯ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.นี้</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ว่า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย พบในเพศหญิงมากกว่าชาย และพบมากในช่วงอายุ 20-50 ปี มักจะมีอาการอักเสบเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่กลั้นปัสสาวะนาน และผู้ที่ดื่มน้ำน้อย โดยจะมีอาการปัสสาวะบ่อย ครั้งละน้อยๆ ปวดแสบ แสบ โดยเฉพาะตอนสุดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าคือ ปัสสาวะสีชมพู</p>
แนวหน้า	<p>วันโรค</p> <p>-เสนอข่าว มีการจัดกิจกรรม “กรุงเทพฯ หยุดวันโรค” ในวันวันโรคสากล 24 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เขตปทุมวัน เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองอาการ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก โดยสำนักอนามัยจัดบริการเอกซเรย์ปอด ตรวจวินิจฉัยวันโรค ฉีดวัคซีนป้องกันวันโรคในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในช่วงสัปดาห์รณรงค์วันโรคสากล</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นพ.วิโรจน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย เผยว่า ใน จ.เลย ยังพบผู้ป่วยดี้อยา สาเหตุเนื่องมาจากไม่ไปพบแพทย์ที่รพ. และซื้อยากินเอง พบมากที่สุดคือ “วันโรคปอด” มีอาการไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ไอมีเลือดออก เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ ช่วงบ่ายๆ สำหรับการป้องกันคือ ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยวันโรค แนะนำผู้ป่วยปิดปากและจุกเวลาไอหรือจาม ตลอดจนไม่ควรถ่มน้ำลายเสมหะเรี่ยราดตามพื้น และทุกคนควรตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี</p>
บ้านเมือง	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดี คร. กล่าวว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุด ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี หากโดนสุนัขหรือแมวกัด ควรรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลให้แห้งและใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
Hfocus	<p>การจัดรถรับ-ส่ง นร.และผู้ป่วยเรื้อรังของ อปท.</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.วัฒนา ทองปัสโลณีย์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม รพ.บางกะทุ่ม จ.พิษณุโลก เผยผลการหารือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่วมกับ สดง. สรุปว่า การให้อาชีพ.จัดกรรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กสามารถทำได้ ส่วนกรณีใช้รถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถทำได้ แต่ให้เขียนคำจำกัดความของรถฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากขึ้น
ข่าวสด	สิ่งบุรีรณรงค์เล็กเหล่า -เสนอข่าว จังหวัดสิงห์บุรีรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้ว่าฯ สั่งการให้หน่วยงานระดับอำเภอดำเนินงาน 5 ระดับ คือ จัดทำฐานประชากรอายุ 15-19 ปี ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายแอลกอฮอล์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง บูรณาการร่วมกับงานระบบสุขภาพอำเภอ หมู่บ้านรักษาศีล และรายงานผลสำรวจให้ทราบ
มติชน	พระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาด 30 มี.ค.นี้ -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 มี.ค. เวลา 17.00 น. ซึ่งมีการออกธำเนจจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรม คือ การแสดงแสง สี เสียง ชุดราชการุณย์ การแสดงขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ข่าวสด	เตือนภัยเชื้อโรคในน้ำแข็ง -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต สสำรวจการขนส่งน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่าขนส่งไม่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะเปิดโล่ง มีผ้าใบคลุม บรรจุน้ำแข็งในถุงกระสอบ และเมื่อสูมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบว่า ตัวอย่างน้ำแข็งที่บรรจุถุงพลาสติก ทั้งหมดไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ขณะที่ตัวอย่างน้ำแข็งบรรจุถุงกระสอบ ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ร้อยละ 31.5 จึงรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งใช้ถุงพลาสติกบรรจุน้ำแข็งแทนถุงกระสอบ
สยามรัฐ	หมอบาทเดียว -เสนอบทความ “หมอบาทเดียว” ว่า เป็นหน่วยพัฒนาสาธารณสุขเคลื่อนที่หนึ่งเดียวของไทย ที่ตรวจรักษา จ่ายยา คิดค่าบริการเพียง 1 บาท โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ได้ไปให้บริการที่ลานอเนกประสงค์วัดวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก บุคลากรมาจากสถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี และ จ.เชียงใหม่ รพ.สามเงา จ.ตาก ร่วมกับ อสม.ตำบลวังหมัน มีบริการทั้งตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน คลินิกเล็กสูบบุหรี่/เหล้า/สารเสพติด และให้ความรู้สุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพ มีผู้รับบริการทั้งหมด 250 คน มอเงินค่าบริการที่ได้รับทั้งหมด 7,024 บาท เป็นกองทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพ รวมทั้งได้มอขยายสามัญประจำบ้าน ยาที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนและวัด ใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น
แนวหน้า	โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด -เสนอข่าว องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชื่นชมรัฐบาลไทยที่มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน จากเดิม 1 ปี เป็นจนครบอายุ 3 ปี และเพิ่มจำนวนเงินจาก 400 บาทเป็น 600 บาทต่อเดือน
มติชน	โรคชิก -เสนอข่าว รัฐบาลบราซิลเผยมีเด็กถึง 907 ราย ที่ป่วยเป็นโรคีรณะเล็กโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสชิกของหญิงตั้งครรภ์ในประเทศบราซิล ในจำนวนนี้ 198 รายเสียชีวิต ด้านกระทรวงสาธารณสุขบราซิล ระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบมีผู้ติดเชื้ออีก 4,293 ราย ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคีรณะเล็กที่อาจเกี่ยวกับไวรัสชิก
ไทยรัฐ	เงินเร่งกวาดล้างควัดขึ้นเถื่อน -เสนอข่าว ทางการเงินจับกุมผู้ต้องหาอย่างน้อย 37 ราย และสอบสวนผู้ค้าปลีกเวชภัณฑ์ 13 ราย หลังมีการระบาดของควัดขึ้นเถื่อนหลายชนิด ตั้งแต่ควัดขึ้นป้องกันโปลิโอ พืชสุนัขบ้า ใช้สมอองักเสบ ควัดขึ้นไวรัสตับอักเสบบี ควัดขึ้นไข้หวัด สำหรับใช้ในทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่งผลให้ผู้ใช้ควัดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กล้มป่วยมากกว่า 300,000 ราย ในจำนวนนี้ 6 รายใกล้เสียชีวิต ทั้งนี้ ควัดขึ้นที่ถูกนำออกขายแพร่กระจายมากที่สุดในพื้นที่มณฑลซานตง